

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả công viên Nghĩa Đô

Trường tôi nằm đối diện với công viên Nghĩa Đô. Vì vậy mà dường như hôm nào tôi cũng có dịp ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi ở đó. Hôm nào ông nội đi đón tôi, tôi đều được vào công viên dạo chơi.

Chiều dần buông, mặt trời đã ngả dần về phía đằng Tây. Nắng chiếu xuyên nhuộm cho công viên một màu vàng rực. Công viên Nghĩa Đô có hai cổng, một cổng nằm trên đường Nguyễn Văn Huyền, một cổng nằm trên phố Tô Hiệu. Cánh cổng sừng sừng được sơn màu vàng tươi. Trên cao có khắc dòng chữ màu đỏ “Công viên Nghĩa Đô” ngay ngắn. Bước vào bên trong, bạn đã bước đến một khu vườn cổ tích với muôn loài cây xanh mát. Phượng, bằng lăng, lộc vừng... đua nhau ngả nghiêng theo gió. Cỏ ở công viên xanh mượt như tấm thảm êm mượt. Giữa công viên là một cái hồ rộng. Làn nước xanh thẳm khẽ gợn từng đợt lăn tăn. Máy cù già ngồi ven bờ câu cá. Họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Mọi người chạy bộ ven hồ nườm nượp.



Công viên Nghĩa Đô rất đông đúc, nhộn nhịp. Tôi thích nhất là khu vui chơi nơi thảm cỏ xanh nhân tạo. Lũ trẻ chúng tôi vui thú chơi đủ những trò: xích đu, bập bênh, cầu khỉ,... Tôi thích nhất chơi trò leo mạng nhện. Những chiếc mạng nhện bằng dây được đan cài chằng chịt, chúng tôi đua nhau leo lên thật cao, từ chỗ này qua chỗ khác. Mỗi lần leo được lên cao là mỗi lần tôi hăm hở bởi chiến tích đặc biệt của mình. Có lần, anh em tôi ra công viên này trượt patin. Không may, tôi bị ngã. Òa khóc nức nở. Bỗng, tôi thấy các bạn nhỏ khác nhìn mình nên nín lặng. Từ đó, tôi phải chơi thật cẩn thận để mình không bao giờ bị ngã nữa.

Mỗi ngày, công viên Nghĩa Đô đều đông đúc như vậy. Đây là nơi đem đến cho lũ trẻ chúng tôi vô vàn niềm vui và kỉ niệm. Dù sau này lớn không, có lẽ những kỉ niệm ấy sẽ chẳng thể nào phai nhòa.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả công viên nước Hồ Tây

Hè vừa qua, em được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi đến công viên nước Hồ Tây. Chuyến đi ấy đã để lại rất nhiều ấn tượng với em, đặc biệt là khu vui chơi giải trí với bao kỉ niệm tươi đẹp.

Công viên nước Hồ Tây nằm ở thủ đô Hà Nội, là một quần thể khu vui chơi giải trí khá rộng. Ngay khi mới bước vào, chiếc cổng đã khiến em vô cùng thích thú, nó là hình ảnh được mô phỏng lại từ những lâu đài trong chuyện cổ tích, bước qua đó, em như được đến với một thế giới thần kì với nhiều niềm vui đang chờ đợi phía trước.

Mở ra trước mắt em là một không gian rộng lớn, đầy màu sắc với đủ mọi trò chơi độc đáo. Những âm thanh náo nhiệt của người người qua lại đông đúc hòa với âm thanh trò chơi càng khiến không khí trở nên sôi động. Công viên nước được chia thành nhiều khu, khu trò chơi và khu tắm. Ở khu trò chơi, em được đến với biết bao những thú vui đặc sắc. Từ cỗ xe ngựa xoay tròn rực rỡ ánh đèn, cóc xoay, vòng xoay khổng lồ, sừng sừng trên cao, đến những trò chơi mạo hiểm như tàu lượn hay nhà ma kinh dị thách thức lòng dũng cảm. Tất cả đều vô cùng lí thú và kích thích. Em cùng gia đình đã chơi trò xe đung, cả nhà đã có những khoảnh khắc vui vẻ vô cùng.

Khu công viên nước hay chính là khu vực tắm luôn là nơi đông đúc và thu hút người qua lại nhất. Khu được chia làm nhiều bể, có bể cho người lớn, cho trẻ con với những độ sâu thích hợp. Bể nào bể đấy nước trong vắt, mát lạnh, những chiếc đu quay trên bể khiến cho những đứa trẻ bọn em cảm thấy thích thú. Tiếng nước chảy như thác, tiếng hò hét nhau, nô đùa rộn rã. Đặc biệt nhất vẫn là những ống trượt khổng lồ với độ cao khá lớn dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác mạnh từ trên cao. Những ống to nhỏ, dài ngoẵng, đan vào nhau như những con trăn khổng lồ.

Bên cạnh việc vui chơi, em còn được tham gia lễ hội âm nhạc vào buổi tối do công viên tổ chức, thưởng thức những tiết mục ca hát hay và đặc sắc, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng. Ngoài ra, em cũng được thưởng thức những chiếc kem mát lạnh, những cốc nước ngọt, nước dừa thơm mát trong công viên. Đến tối muộn, gia đình em ra về sau một chuyến đi chơi nhiều niềm vui, tuy rất tiếc nuối nhưng trong em đã có được biết bao kỉ niệm đẹp về công viên ấy. Chuyến đi đã giúp em có một tinh thần thoải mái hơn, và có thể tận hưởng cái không khí náo nhiệt của mùa hè sôi động

Công viên nước Hồ Tây luôn là một trong những khu vui chơi giải trí mà em yêu thích nhất. Em hy vọng sau này em sẽ có cơ hội được trở lại với khu vui chơi giải trí ấy để lại tiếp tục được tận hưởng cái không khí, không gian sôi nổi, tấp nập nơi đây.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ là một nơi vui chơi, giải trí thích thú nhất của em. Nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày 30-4 và 1-5, một buổi chiều, em được bố mẹ cho đi chơi ở đó, để " xả hơi" trước khi vào kỳ thi cuối cấp tiểu học của em.

Công viên Thủ Lệ có 3 cổng, 2 chính, 1 phụ. Khi qua cổng chính phía Tây, sơn màu xanh rêu, em thấy trước mặt là một đài phun nước. Sau đài phun nước, là khu vui chơi với các trò xe điện đung, đập vịt, nhà phao, ném bóng... Mỗi trò chơi đều có cái hấp dẫn riêng của nó. Em thích nhất là trò chơi đập vịt, vì em có thể vừa ngắm cảnh thiên nhiên, vừa ăn quà vặt trên lưng vịt.

Đường dẫn vào khu chuồng thú, là những chiếc cầu xây cong cong duyên dáng. Công viên hôm ấy rất đông các em nhỏ và các bạn cùng trang lứa với em. Người người qua lại tham quan rất nhộn nhịp. Từ xa, em đã nghe tiếng gầm vang khắp Công viên của sư tử, của hổ. Những con báo đốm có tốc độ phi thường và leo trèo rất giỏi nơi hoang dã, thì ở đây, lại rất ngoan ngoãn, đứng đĩnh đạc quanh khung chuồng, như muốn làm một màn chào hỏi mọi người. Những chú khỉ vui tính có cử chỉ khéo léo như người, hết tiếp nhận những quả chuối chín từ tay du khách, chia cho các con nhỏ ăn, lại âu yếm nhau, bắt chấy cho nhau, và leo trèo nhanh thoăn thoắt. Thương cho bác voi to đùng nhưng hiền lành quá, để đám côn trùng bắt nạt, quấy nhiễu. Đôi tai to như chiếc quạt và chiếc đuôi mềm dẻo cứ phải vẫy vẫy, quất đi quất lại mà không hết khó chịu. Chiếc vòi mềm mại, khéo léo như đôi tay văng đi, văng lại, thỉnh thoảng hít hít xuống đồng cỏ, rồi quấn nắm cỏ vào mõm nhai. Dưới bề có khung lưới sắt kia, là những "người hùng dưới nước" – cá sấu, con bơi dưới nước, con nằm im như đồng bê-tông để chia ra những răng nanh nhọn hoắt trông gớm ghiếc. Qua khu vực thú dữ, đến khu nuôi nhốt thú gặm nhấm. Những chú chuột bạch thì loanh quanh trong một cái thùng kim loại sơn trắng. Máy chị thả rừng chạy nhảy tung tăng với đàn con nhỏ trong sân chuồng thật đáng yêu. Bên kia đường nhỏ trong công viên, mấy chị nai lúc ngo ngoác, lúc cúi xuống từ tốn gặm cỏ, rồi lạnh lùng bỏ đi như đang xâu hổ với ai.

Qua một chiếc cầu để đến khu nuôi gia cầm. Ở đây, em được nghe những âm thanh huyền ảo của chim hót, vịt kêu, gà gáy, và cả tiếng mấy chị gà mái gọi trống "tục!" tục!". Đẹp nhất là mấy chị công đang khoe bộ đuôi nhiều màu sắc cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Những con chim trĩ có chiếc mào đẹp đang nhảy nhót, hót líu lo trên cành. Thong thả dạo bộ về phía đền Voi Phục, em lại bị cuốn hút bởi mấy bác trung niên đang say mê nặn và bán tò he, với hình thù các con vật, hoa, lá và các đồ chơi khác nhau đủ sắc màu. Em được bố mua cho các nhân vật Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới, Yêu quái Bạch Cốt Tinh, tất cả được nặn bằng bột màu khéo léo trông thật đáng yêu.

Trời đã xế chiều, chân em cũng thấm mệt, được bố mẹ mua cho que kem thơm mùi cốm, mút cho đã khát. Chưa hết que kem, em đã thấy hiện ra ngay trước mắt một chiếc cổng mới xây theo kiểu cổ trước đền Voi Phục, để ra phố Kim Mã. Nhìn từ phố Kim Mã, khung cảnh Công viên Thủ Lệ đẹp đến kì diệu. Mặt hồ nước trong xanh bao quanh một rừng cây xanh ngắt. Mấy "cô" thiên nga trắng điệu đà đang chờ từng đôi trai gái trên lưng mình dạo chơi, đón những luồng gió mát. Nắng vàng nhạt hắt trọn lên những tầng cao của tòa nhà Khách sạn Daewoo cũng phản bóng xuống hồ nước, tạo nên một bức tranh đẹp lộng lẫy.

Em rất thích đến Công viên Thủ Lệ, vì mỗi lần đến, là một lần được khám phá bao điều bổ ích và mới lạ trong thế giới thiên nhiên. Em mong sao Công viên Thủ Lệ có nhiều thú hơn, để chúng em và các bạn nhỏ được thăm quan, chiêm ngưỡng. Và mong sao, Thủ Lệ mãi mãi sạch sẽ, xanh tươi, thực sự là "lá phổi" của Thành phố.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả khu vui chơi bãi biển Đồ Sơn

Mùa hè năm ngoái, cả gia đình em đã tổ chức một chuyến đi tham quan ở Đồ Sơn . Chuyến đi đó đã để lại cho em ấn tượng thật đáng nhớ.

Mới sáng, xe đã lăn bánh. Sau một giờ rong ruổi xe đã đến Khu Một Đồ Sơn. Hôm ấy, trời trong gió mát. Mới sáng , ông mặt trời như một quả cầu lửa từ từ nhô lên trên biển. Mặt biển hừng đông lấp lánh ánh hồng . Biển buổi sáng đẹp thật. Từng đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Cánh buồm rập

rờn trên biển như đàn bướm. Bãi cát phẳng lì. Từng con sóng xô vào bờ bọt tung trắng xóa. Trên bờ hàng thông reo vi vu, hát cùng gió, ca ngợi khúc của biển.

Em và mẹ thuê phao tắm. Bãi tắm đông nghịt người. Tiếng gió thổi vi vi hòa theo tiếng sóng âm ỉ ào ào vào vách đá. Sóng đẩy phao em ra xa rồi lại đẩy vào bờ. Em vùng vẫy trong nước. Nước biển mặn và trong. Mẹ dắt em đi trong nắng mai hồng. Ánh nắng chảy đầy vai. Em và chị thỏa thích xây những lâu đài cát. Lâu đài xây thật đẹp nhưng con sóng to san phẳng. Em tiếc ơi là tiếc. Chị và em chạy trên bãi cát. Đuổi theo cong còng gió. Chị nhặt bao nhiêu vỏ ốc đẹp. Em và gia đình vào một quán nhỏ ven đường. Bữa ăn trưa thật vui vẻ. Mẹ gọi món tôm hùm. Con đồ au, to như bắp tay của em, ăn ngon và bổ. Chị em thích ăn món bê bê rang muối. Sao món đó ngon thế. Cả nhà ăn xong nghỉ trưa vào một quán nhỏ. Gió mát từ biển vào làm ai cũng sáng khoái. Bó lim dim ngủ trưa. Mẹ đi loanh quanh ngắm cảnh. Em thì mãi mê bao nhiêu là đồ chơi đẹp.

Đến chiều, mẹ cho chị em vào công viên nước. Em chơi bao nhiêu là trò chơi. Em chui ống nước. Em nhắm mắt trượt nước từ trên cao. Em cười thỏa thích trong nước. Chả mấy chốc đã đến 4 giờ chiều. Cả nhà em đánh xe vào khu Ba. Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Rừng thông vi vu như hát chào đón em. Mát quá! Đẹp! Gia đình em mãi mê mãi đến 6 giờ tối mới lên xe về nhà.

Chuyến thăm bãi biển Đồ Sơn năm ngoái của gia đình em sao mà thích thế! Em quên sao được vẻ đẹp có một không hai của bãi biển Đồ Sơn. Em thấy thêm yêu cảnh đẹp quê hương mình hơn. Em mong bãi biển Đồ Sơn đẹp mãi để năm sau em lại về thăm.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả khu vui chơi giải trí Nhà văn hóa thiếu nhi

Nhà văn hóa thiếu nhi thị trấn Đăk Mil rất đẹp. Xung quanh là hàng rào cao và thoáng đãng nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong.

Bên trong là khu nhà 3 tầng sơn màu xanh nhạt trông rất trang nhã, kính sáng loáng. Trước mặt là sân chơi rộng rãi với tàu điện, nhà hơi, đu quay, tàu lượn và nhiều đồ chơi khác hấp dẫn đối với lứa tuổi nhi đồng. Những tán lá của cây cổ thụ tỏa bóng mát xuống sân, nơi các anh chị thiếu niên đang tập võ, tập thể dục thể nhịp điệu theo tiếng nhạc sôi động. Bên trong tòa nhà là những phòng năng khiếu như phòng nhạc, họa, thể dục thể thao,... Từ trong phòng nhạc tiếng đàn, tiếng hát trong trẻo luyện thanh. Tại phòng vẽ các bạn đang chăm chú vẽ tranh. Trên tường là các bức tranh màu sắc tươi tắn, rực rỡ với nội dung phong phú lạ thường, đã từng đoạt giải cao trong những cuộc thi vẽ của thiếu nhi thành phố. Ở phòng tập thể dục thể thao, từng nhóm bạn mãi mê chơi cờ chơi cá ngựa. Thịnh thoảng, lại bật lên những tiếng hò reo thích thú.

Nhà văn hóa thiếu nhi là nơi em hay tới chơi vào các ngày nghỉ. Em rất thích đến đây! Ở đây chúng em học được nhiều điều bổ ích và lý thú.



Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả công viên Ba Tơ

Công viên Ba Tơ Du khách đến Quảng Ngãi, không thể không ghé thăm công viên Ba Tơ ở thành phố quê em. Công viên nằm cạnh dòng sông Trà, nước xanh, bốn mùa êm ả chảy. Những buổi sáng đẹp trời, đến công viên ta sẽ tìm thấy cảm giác vui tươi và bình yên.

Từ xa nhìn lại, công viên thành phố giống như một tấm thảm nhiều màu, cây cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Hàng dương cao vút bao bọc phía Bắc và phía Đông công viên, từng khúc nhạc reo vang trong gió. Đứng ở bờ Tây sông Trà hình ảnh những hàng cây san sát in bóng xuống dưới mặt

nước trôi lững lờ. Cổng công viên nằm ở phía Nam. Bước chân vào, những lối đi viền gạch đỏ và trắng xi măng đưa ta đến khắp các lối đi trong công viên. Dọc lối đi, những bồn hoa lớn được trồng đủ loại hoa: hoa hồng nhung, hồng bạch, từng khóm hoa hướng dương vàng rực, hoa cúc vàng tươi và nhiều loại hoa khác nữa khoe sắc dưới ánh nắng chói chang của sớm mai hồng. Đứng cạnh các loại hoa là những cây kiểng được cắt xén thành hình muông thú, thật kì ảo, chúng em như lạc vào xứ sở cổ tích thần tiên. Đây là những chú nai tơ đang tròn xoe mắt nhìn du khách. Kia là những chú chim sâu đang chia mỏ xuống đám cỏ non như tìm mồi. Chính giữa công viên là hai hòn non bộ như hình những quả núi được rùng xanh và muông thú bảo vệ. Đi về phía Tây, ta gặp hồ nước có đủ các loại cá cảnh đủ màu bơi lượn lờ quanh những bãi dâu có màu hoa tím. Tiến gần về phía Đông là hai ngọn đồi nhỏ, cỏ mọc xanh rì. Được ngồi trên đó ta có thể nhìn bao quát cảnh công viên thật thú vị. Rải rác khắp công viên là những hàng ghế đá nhiều màu, nằm dưới tán cây mát rượi làm chỗ nghỉ chân cho mọi người. Nhô ra ngoài bờ sông Trà là nhà Thủy tạ kiên cố với kiểu kiến trúc hoa mỹ. Đứng trên đó phóng tầm mắt ra xa ta thấy cầu Trà Khúc nằm vắt ngang qua con sông Trà và những xóm làng chạy dọc hai bên bờ thật trù phú.

Khi mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông ánh lên màu đỏ pha sắc vàng rực rỡ. Tất cả hương sắc và mùi vị ở đây tổng hòa thành một hương vị đặc biệt, nếu ai đó lần đầu tiên bước chân đến đây sẽ có những suy nghĩ mong ngày gặp lại.

Công viên đông vui nhất là những ngày chủ nhật, đặc biệt là buổi sáng. Du khách đến chơi, chụp hình làm kỉ niệm. Những đàn chim hót líu lo cùng các em nhỏ, thật rộn rã.

Em yêu công viên, nơi đây đã từng gắn bó với em và nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Em mong công viên thành phố quê em giữ mãi vẻ đẹp thơ mộng này.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen

Cuối học kì của năm học vừa qua, nhà trường tổ chức cho học sinh chúng em vui chơi cả ngày tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Đầm Sen có nhiều cổng vào, đoàn trường em vào cổng trên đường Hòa Bình, cổng to có vòng chữ Đầm Sen hình vòm phía trên. Khu bán vé nằm trên khoảng sân rộng được trang trí đủ loại hoa kiểng. Qua thanh chắn soát vé, hành trình vui chơi của chúng em bắt đầu.

Một phạm vi rộng cỡ sân trường em với đủ loại hình giải trí, vô số trò chơi với nhiều màu sắc rực rỡ. Chúng hấp dẫn, gọi mời bọn em bằng những ánh sáng huyền ảo xen lẫn âm thanh sống động. Thật thích thú khi được chơi thoải mái. Em cùng các bạn chơi banh điện, đua xe điện từ rồi đến trò chơi tốc độ của tàu lượn sóng. Hồi hộp nhất nhưng cũng thật vui với cảm giác mạnh của cối xay gió. Ban đầu em còn nhắm nghiền mắt lại, sau quen dần tự mở to mắt và há hốc mồm. Đứa này nhìn đứa kia cười phá lên.

Người ta ở đâu mà đông quá! Y như bãi biển Vũng Tàu, khi đoàn trường tiếp tục qua khu công viên nước. Tại đây chúng em được tắm với sóng nhân tạo, nằm trên phao thả trôi ở dòng sông lười. Cảnh vật hai bên thật huyền bí khi bọn em bơi qua hang cá mập. Quá trưa, chúng em tập trung ăn cơm phần, tráng miệng với kem rồi ngồi thành vòng tròn, chơi vài trò chơi sinh hoạt. Mọi người cũng bớt đi lại nhiều, còn khu vực cầu trượt nước vẫn đông đặc người. Tiếng nước bị khuấy động, tiếng người nói, tiếng cười, tiếng la khiến ta có cảm giác nơi này không có buổi trưa.

Một ngày vui chơi nhanh chóng trôi qua. Tạm biệt và thầm cảm ơn Đầm Sen đã mang đến cho em một niềm vui và một kỉ niệm khó phai.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả công viên Bách Thảo

Bước chân vào, ai cũng ngạc nhiên trước sự rộng rãi, thoáng mát của công viên. Công viên rộng, chạy dài bên cạnh đường phố. ở trên ngoài đường phố tiếng xe cộ đi lại tấp nập.

Nhưng vào trong công viên thì có cảm giác yên tĩnh lạ thường bởi được ngăn cách bằng một bức tường lớn. Trong đây biết bao nhiêu là cây xanh có cây lớn cao bằng tòa nhà mấy tầng

Những cây cổ thụ tỏa bóng mát, có câu trầm lặng bên cạnh hồ. Công viên còn có nhiều loài hoa như hoa hồng, hoa hướng dương... đi trong công viên mà em có cảm giác như mình đang lạc vào khu rừng nào đó có rất nhiều màu xanh. Công viên có dải đất cao nên được gọi là 'đồi'.

Đặc biệt ở đây là những cái hồ rất đẹp. Hồ nước không lớn lắm nhưng có những cảnh vật xung quanh làm cho nó thêm nổi bật. Những cây Liễu mềm mại xõa tóc đứng bên hồ soi bóng. Đường đi trong công viên được trải nhựa láng bóng rộng thênh thang. Càng vào bên trong con đường lớn có độ uốn khúc quanh co mềm mại.

Vì không khí trong công viên rất mát mẻ nên có nhiều người rất thích vào đây chơi.

Vào các ngày nghỉ, sáng hay chiều cũng đều nhộn nhịp, vui tươi. Cả người già và trẻ con đều đến đây. có người còn chụp ảnh kỉ niệm, ảnh cưới. Nhìn họ thật hạnh phúc.

Ở đó có rất nhiều trò chơi như đu quay, cầu trượt, còn có cả trò chơi đi ô tô điện nữa. Mẹ cho em và cả Bóng con nhà chị Hoa đi nữa, em bóng đi đến đâu cũng tí mắt cười. Vào khu vui chơi mẹ bảo em là cho em bóng chơi cầu trượt, Bóng thích thú nên cái gì cũng muốn chơi thử.

Em và Bóng được đi ô tô điện, chơi các trò chơi ở đây rất vui và em cũng được thư giãn sau những ngày học căng thẳng.

Công viên là nơi vui chơi giải trí rất bổ ích. Em rất thích chơi ở công viên Bách Thảo.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả khu vui chơi ở thành phố Thái Nguyên

Cứ mỗi tháng một lần, bố mẹ lại thưởng cho em đi chơi ở khu vui chơi giải trí của thành phố Thái Nguyên. Đó chính là sân nhà thi đấu thể thao gần quảng trường 20/8 mà em rất yêu thích.

Tôi thứ bảy ở đây rất đông vui nhộn nhịp. Rất nhiều em bé và các bạn cùng trang lứa với em được bố mẹ đưa đến đây vui chơi. Từ xa nhìn vào, khu vui chơi được bao bọc bởi lớp tường rào bằng sắt, có hai cổng. Bên trong là sân bê tông rộng được chiếu sáng bởi ánh đèn cao áp.

Trong sân có rất nhiều trò chơi với những bóng đèn màu rất sặc sỡ. Bắt đầu vào cổng là những quầy hàng bán đồ chơi mà các cô bán hàng rất khéo mời chào. Những người bán bóng bay kết các

quả bóng thành những chùm rất lớn, nhiều màu sắc sặc sỡ trông như kinh khí cầu. Em thích nhất là quả bóng hình chú thỏ con.

Sừng sững như hai tòa lâu đài tráng lệ trong các câu chuyện cổ tích là hai cái nhà phao. Trên nhà phao được trang trí nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh của các câu chuyện như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, A-la-đanh và cây đèn thần... Em rất thích được chạy nhảy, chơi trò leo núi trên nhà phao, tuy mệt nhưng thật là vui.

Tiếp đến là hai sân đua ô tô, em cùng các bạn điều khiển cho xe rượt đuổi nhau trông như đang đua xe ô tô vậy. Ở một góc sân, các em bé ngồi chơi câu cá cùng bố mẹ, có nhiều em bé lại nhẩy chòm chòm chơi trong nhà bóng đủ sắc màu. Cuối sân là hai đoàn tàu điện lấp lánh ánh đèn màu. Em rất thích làm người lái tàu và sau đầu tàu thì có rất nhiều toa tàu mà mỗi toa chỉ có một đến hai hành khách đều là các em bé.

Nhiều em bé thì vây quanh chú bán kem bông, chúng đòi bố mẹ mua rồi ăn một cách ngon lành. Ở góc trái của khu vui chơi có một vòng tròn lớn gắn các chú ngựa sắt, chú thỏ hay nhiều con vật khác để hành khách ngồi lên đu quay, đây là trò chơi cảm giác mạnh nên đôi lúc bố mẹ không cho em tham gia.

Ngoài ra còn rất nhiều trò chơi khác như cầu trượt, đập xích lô,...chỗ nào cũng có rất nhiều trẻ em. Em rất thích được đến khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi bổ ích cho tuổi thơ. Nơi đây không chỉ cho chúng em được lạc vào thế giới cổ tích mà còn giúp chúng em tập các phản xạ nhanh nhẹn và hoạt bát, và thông qua các trò chơi bổ ích em đã học được nhiều kỹ năng sống cho mình.

Bài văn mẫu Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích - tả khu vui chơi giải trí Vincom

Vincom là khu giải trí lớn nhất tại Hạ Long. Nơi đây không chỉ có khu mua sắm, các nhà ăn uống mini, sân trượt băng mà còn rất nổi tiếng với khu vui chơi Vinke. Đón chúng tôi là cánh cổng rộng lớn với những hình thù trang trí ngộ nghĩnh và vui mắt.

Chúng dẫn ta đến một thế giới hư ảo đầy hấp dẫn. Ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị, từ phiêu lưu mạo hiểm cho đến những trò nhẹ nhàng, mang đậm tính chất công chúa. Ngoài cùng là khu cưỡi ngựa với hàng chục chú ngựa sắt xinh xắn đang đợi chủ nhân mới của mình. Ngay cạnh đó là những chiếc máy bay cùng các cậu phi công tí hon đang bay lượn, nối đuôi nhau tạo thành vòng xoáy mạnh mẽ. Đi sâu hơn nữa, ta sẽ thấy một dãy máy điện tử xếp thành hàng dọc với biết bao trò chơi lí thú khiến các bạn nhỏ chầu chực mãi mới đến lượt. Ngay sát đó là khu gấp gấu thu hút rất nhiều người bởi những phần quà béo bở. Ai kiên trì lắm mới chinh phục được máy gấp gấu bông. Có bạn nản chí, chơi một tí đã chán ngay. Thu hút các bé nhất là phòng trang điểm, nơi trình diễn thời trang. Sau khi khoác lên mình bộ trang phục tự chọn, các người mẫu nhí bước ra sân khấu đầy tự tin chào khán giả, vừa bước đi vừa làm dáng, trông bé nào cũng yêu ơi là yêu. Ai thích nhảy thì cứ đến khu dance game, ta sẽ được thỏa mình vào những bước nhảy năng động. Tôi thích nhất là khu cứu hỏa vì ở đó tôi được trải nghiệm và hiểu thấu sự hy sinh thầm lặng của người lính cứu hỏa. Họ đã bất chấp sự hiểm nguy để bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của người dân. Mỗi lần đến Vinke, tôi không quên ghé thăm Nuôi dưỡng ước mơ trẻ. Tôi được mặc chiếc áo trắng của bác sĩ, được học cách chăm sóc bệnh nhân, được thấy sự tận tâm mà các y bác sĩ luôn hết lòng cứu

chữa người bệnh. Trở thành bác sĩ đa khoa là mong ước mà tôi hằng ấp ủ. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để biến điều ước đó thành hiện thực.

Không khí trong khu vui chơi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, nó chính là điểm thu hút khách du lịch mỗi khi đến Hạ Long. Tuy mới chỉ đưa vào hoạt động nhưng nó đã trở thành một địa điểm thân thiết, quen thuộc với mọi người, đặc biệt là trẻ em chúng tôi. Em mong Vincom sẽ hoạt động mãi không ngừng để cho nhiều người thỏa sức khám phá nơi tuyệt vời ấy

Dàn ý Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích

1. Mở bài: Giới thiệu khu vui chơi mà em định tả.

- Địa điểm đó ở đâu?

- Tên gọi là gì?

2. Thân bài:

a. Tả cảnh bao quát:

- Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh lập thể nhiều màu sắc vàng, xanh, tím, đỏ....

b. Tả cảnh chi tiết:

- Đến gần, hiện ra trước mắt em hàng cây hoa sữa tỏa bóng mát rượi.

- Không gian thoảng hương hoa sữa,

- Khu vui chơi chia ra làm nhiều khu vực với các trò chơi như: bập bênh, cầu trượt, thú nhún, ô tô lượn, xích đu.

- Thú nhún làm bằng gỗ sơn màu đẹp mắt, rục rỡ, ngộ nghĩnh.

- Các em bé và thiếu nhi vui đùa, cười khanh khách rất vui.

- Các bồn hoa tô điểm cho khu vui chơi nét đẹp thanh nhã, tươi mát.

3. Kết luận:

- Nêu cảm xúc của em về quang cảnh của khu vui chơi (hạnh phúc, vui thích vì được chăm sóc chu đáo, biết ơn bố mẹ và xã hội đã chăm lo cho thiếu nhi được hồn nhiên, vui vẻ).